

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**XÃ QUANG TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP  
V/v đề nghị chưa chuyển đổi  
vị trí công tác năm 2024.

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: UBND thị xã Bim Sơn.

Thực hiện Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND thị xã Bim Sơn về kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với công chức, viên chức thuộc UBND thị xã. UBND xã Quang Trung báo cáo UBND thị xã như sau:

Hiện nay tổng số Công chức UBND thị xã giao cho UBND xã năm 2024 là 09 công chức (trong đó 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch đang biệt phái lên VP HĐND & UBND thị xã còn 8 CC). Theo kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của UBND thị xã thì xã Quang Trung có 03 công chức nằm trong danh sách dự kiến chuyển đổi công tác năm 2024 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Công chức Tài chính - Kế toán;
2. Bà Mai Thị Thọ - Công chức - Tư pháp - Hộ tịch;
3. Bà Trịnh Thị Hà - Công chức - Văn hoá - Xã hội (phụ trách lĩnh vực LĐT BXH).

Hiện nay, trên địa bàn xã đang thực hiện rất nhiều dự án lớn, mỗi công chức đều có vai trò quan trọng đặc biệt là trong các lĩnh vực an sinh xã hội, ngân sách và tiếp nhận giải quyết các đơn thư phát sinh trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, áp giá đền bù... Các công chức nằm trong danh sách dự kiến chuyển đổi công tác năm 2024 đều đang được giao rất nhiều nhiệm vụ quan trọng và rất cần sự ổn định về nhân sự tại thời điểm này, cụ thể:

- Công chức Tài chính - Kế toán xã hiện đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: Đang theo dõi, quyết toán các công trình, nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn; các tiêu chí xây dựng xã ATTP nâng cao, theo dõi các dự án chuyển tiếp và dự án đầu tư mới, phối hợp với HĐ BTGPMB thị xã chi trả kinh phí đền bù cho nhân dân và đảm bảo tính chính xác các nhiệm vụ thường xuyên khác...

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tham gia HĐ xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng nhất là Công chức Tư pháp - Hộ tịch là người địa phương, công tác lâu năm đã nắm rõ được các hộ dân, người dân trên địa bàn xã nên việc xét duyệt nguồn gốc

đắt đảm bảo tính chính xác, đảm bảo yêu cầu thời gian, tiến độ các dự án đề ra. Công tác tiếp công dân, vận động và giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn liên quan đến các dự án, giải phóng mặt bằng được xử lý hợp lý, nhanh, gọn. Đặc thù của xã so với các phường là chỉ có 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch và 01 công chức Văn phòng - Thống kê nên khối lượng công lớn, công chức Tư pháp - Hộ tịch của xã phải thực hiện 2 nhiệm vụ chuyên môn vừa lĩnh vực Tư pháp vừa lĩnh vực hộ tịch, nên một lúc thực hiện đồng thời rất nhiều nhiệm vụ, đặc biệt trong năm 2024 phải hoàn thành xã ATTP nâng cao và thực hiện hoàn thành số hóa hộ tịch theo Kế hoạch chung của tỉnh Thanh Hóa nên đòi hỏi kinh nghiệm và sự ổn định về nhân sự mới có thể đảm bảo tiến độ và yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

- Công chức Văn hoá - Xã hội hiện đang công tác nắm rõ địa bàn, hoàn cảnh các đối tượng để tham mưu kịp thời cho UBND xã hỗ trợ cho các đối tượng chính sách người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ có hoàn cảnh đặc biệt trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn xã. Đảm bảo chính xác, đúng, đủ đối tượng và thời gian yêu cầu đặt ra của thị xã, thời gian từng dự án...

Nếu như thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của các công chức này, việc tiếp nhận công chức mới phải có thời gian để làm quen với công việc và nắm bắt địa bàn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao dẫn đến UBND xã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thị xã giao, các nhiệm vụ trọng tâm khác của xã sẽ bị chi phối. Bên cạnh đó, năm 2024 UBND xã Quang Trung đang thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của UBND thị xã giao như: Đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với 9 dự án lớn của thị xã và thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư; 10 dự án chuyển tiếp và 21 dự án mới của xã với tổng số diện tích GPMB hơn 80ha đồng loạt trên 6/6 thôn của xã. Tất yếu dự báo sẽ có rất nhiều các đơn thư kiến nghị và giải quyết các chế độ chính sách cho người dân, thời gian xử lý các công việc chuyên môn khác.

Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định và hoàn thành được mục tiêu của Thị xã nói chung và xã nói riêng. UBND xã Quang Trung kính đề nghị UBND thị xã Bim Sơn chưa xem xét thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác với 03 công chức nằm trong danh sách dự kiến chuyển đổi công tác năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thắng**

